



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ  
ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา โดยมี นายสุวัฒน์ ตันยวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาติดตามสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย



โดยคณะกรรมการเห็นว่าเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย เป็นประเด็นที่สำคัญและมีความเชื่อมโยงกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประกอบกับมาตรา ๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิในการดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม จึงได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม กล่าวคือ ปัจจุบันคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันศึกษา รวบรวมปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน และการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรอบคอบและครอบคลุมในทุกมิติ จึงได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ขึ้น จำนวน ๕ คณะ เพื่อดำเนินการในเรื่องการตรวจสอบความเป็นมาและประวัติการตั้งถิ่นฐาน ข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน การแก้ไขปัญหาความ การช่วยเหลือในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย การตรวจสอบความชอบธรรมในการเข้าอาศัยอยู่ในพื้นที่พิพาท การศึกษาผลกระทบระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะว่า การจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรปรับทัศนคติหรือกระบวนการทางความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และควรตระหนักถึงการนำหลักนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์ มาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหา รวมทั้งควรให้ความสำคัญกับการเจรจาพูดคุยเพื่อหาทางออกของปัญหาร่วมกันเป็นรายกรณีไป

